

# ส่งโล่ออก 6 ขรก. ป่าไม้แก่งหางแมวจันทบุรี

## เอี่ยวสมคบ แก๊งมูหลาน นายทุนจีน ค้าไม้พะยุง

“กรมป่าไม้” ฟันไม้  
เสี่ยง ส่งโล่ออก-ดำเนิน  
คดีอาญา 6 เจ้าหน้าที่ป่า  
ไม้แก่งหางแมว จันทบุรี  
หลังชุดพญาเสือจับกุม  
ได้ชดเชย ♦ อ่านต่อหน้า 13

### โล่ออก □ ต่อจากหน้า 1

ล่อซื้อไม้พะยุง เผยเป็นขบวนการนายทุนจีน “อาชี” แฉชัดพฤติกรรม “ฟอกไม้” จับยึดของกลางแบ่งเป็นสองส่วน “ทำคดี-ขายนายทุน” เชื่อไม่ใช่ครั้งแรก ส่งเร่งขยายผลโยงหาความเชื่อมโยงขบวนการ “มูหลาน” หรือไม้ หวังกวาดล้างขบวนการค้าไม้ข้ามชาติให้สิ้นซาก

กรณีเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ล่อซื้อไม้พะยุง ที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ จ.บ.8 (คลองแดง) ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ก่อนแสดงตัวจับกุมได้ 8 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ 5 ราย

ชาวบ้าน 3 ราย ขณะที่บางส่วนหลบหนีไปได้ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อีก 1 ราย พร้อมของกลางไม้พะยุง และไม้ต่างๆ กว่า 100 ท่อน มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท และอุปกรณ์ก่อเหตุจำนวนมาก เหตุเกิดเมื่อค่ำวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความลับหน้าต่อมา เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นางอำนวยการ ชลดำรงกุล รอง อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะโฆษกกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการให้นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ขยายผล และจากการสอบปากคำเบื้องต้นพบว่าขบวนการค้าไม้พะยุงที่จับกุมครั้งนี้เป็นของนายทุนชาวจีน ชื่อ “อาชี” มีตัวกลางเป็นคนไทยชื่อนายก้าน โดยมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจ 6 นาย

นางอำนวยการ เผยอีกว่า ที่สำคัญพบว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำแบบนี้มาก่อน โดยร่วมกันไปตรวจยึดไม้ของกลางมาแบ่งส่วนหนึ่งทำคดี อีกส่วนนำไปขายให้นายทุน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเรียกว่าพฤติกรรมฟอกไม้ ทั้งนี้อธิบดีกรมป่าไม้สั่งให้ดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 ราย ประกอบด้วย นายอนิรุจน์ จำปาทอง นายนิพนธ์ นาคเกษม นายปดิธาน ปทุมจันทร์แก้ว นายภาคภูมิ อินทร์ นายจิรพงษ์ ปทุมจันทร์ และนายสุรพงษ์ บังดี โดยเป็นพนักงานราชการ 1 นาย และพนักงานจ้างเหมา 5 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ 4 รายที่ถูกจับได้ ถูกดำเนินคดีอาญาและสั่งตัวเข้าคุกแล้ว จึงให้โล่ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

โฆษกกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ส่วนหัวหน้าหน่วยป้องกัน จ.บ.8 เบื้องต้นจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะเพิ่งมีคำสั่งให้มาทำหน้าที่

หัวหน้าหน่วยฯ อีกหน้าที่หนึ่ง เนื่องจากหัวหน้าหน่วยฯ คนเดิมเกษียณอายุราชการเมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เป็นสายให้ข้อมูลพร้อมเป็นพยาน กรมป่าไม้จึงให้ย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน เพราะหวาดกลัวอิทธิพล นอกจากนี้กรมป่าไม้จะเร่งขยายผลว่า กลุ่มนายทุนชาวจีน “นายอาชี” กับขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติของ น.ส.ชลิตา สุพันธ์ธมาส หรือ มูหลาน เกี่ยวข้องกันหรือไม่ โดยได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและวินัย กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ส่งเสริมขบวนการค้าไม้มีค่าของนาง มูหลานแล้วในหลายจังหวัด อาทิ จ.เชียงใหม่ สุรินทร์ และอุดรธานี เป็นต้น ซึ่งกรมป่าไม้ยืนยันว่าจะกวาดล้างขบวนการค้าไม้ข้ามชาติให้สิ้นซากต่อไป